



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1515 21 tháng 7 năm 2024

Trí Tâm

*Trí tâm khai triển chình mình hiểu
Tiên hoá không ngừng tự vượt xuyên
Cảm mến Trời ban sáng suốt duyên
Thực hành chánh pháp rõ duyên tiền*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1998

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

*Kính bái,
Bé Tám*

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Thành tâm hướng về tâm linh có dễ dứt khoát hay không ?
- 2) Nguyên ý thâm sâu là sao ?
- 3) Sự cảm thức của bộ đầu là sự cảm thức của toàn thân có phải không ?
- 4) Khi đạt được sự ban chiếu của đại bi, tại sao lại cảm thấy quý thương nhau ?
- 5) Điện nào có thể thay đổi màu sắc ?
- 6) Sự thanh tịnh bất di bất dịch có hữu ích gì không ?
- 7) Làm sao mới biết được sự vô cùng của Trời Đất ?

1) Perth, 24/04/98 6 : 50 AM

Hỏi : Thành tâm hướng về tâm linh có dễ dứt khoát hay không ?

Đáp : Thừa thành tâm hướng về tâm linh mà phát triển thì rất dễ dứt khoát trong thực hành

Kệ :

*Thành tâm phát triển hướng thanh tịnh
Dứt khoát tâm tu tự cứu mình
Trí tuệ không ngừng xây dựng tốt
Đồng hành tu tiến lại càng minh*

2) Perth, 25/04/98 5 : 15 AM

Hỏi : Nguyên ý thâm sâu là sao ?

Đáp : Thừa nguyên ý thâm sâu, chỉ có trung tâm bộ đầu khai mở điển tâm thì mới cảm thông được điều này, sẽ không còn ngại ngại, chỉ có tiền không có lùi

Kệ :

*Vui hành tâm đạo tiến thâm sâu
Chẳng có bơ vơ chẳng thăm sầu
Dứt khoát thực hành trong điển giới
Giải phân tự tiến giải cơ cầu*

3) Perth, 26/04/98 4 : 20 AM

Hỏi : Sự cảm thức của bộ đầu là sự cảm thức của toàn thân có phải không ?

Đáp : Thừa sự cảm thức của bộ đầu sẽ đem lại sự cảm thức của toàn thân, sẽ có cơ hội nhận được luồng điển của đại bi ban chiếu, khi hành giả tưởng đến

Kệ :

*Qui nguyên giềng mối tự phân hành
Thế thái nhơn duyên tự tạm sanh
Cơ đạo tâm lành nay thức giác
Trí tâm thanh nhẹ trở về nhanh*

4) Perth, 27/04/98 2 : 00 AM

Hỏi : Khi đạt được sự ban chiếu của đại bi, tại sao lại cảm thấy quý thương nhau ?

Đáp : Thừa nhận được luồng điển diệu hiền của đại bi, thì kẻ hung hóa hiền dũng mãnh tu tiến

Kệ :

*Quý yêu thật sự thân tâm hiền
Trí tuệ phân minh tự cảm yên
Duyên đạo tình đời không dấy bận
Thành tâm tu luyện tự mình xuyên*

5) Ayers Rock, 28/04/98 3 : 30 AM

Hỏi : Điện nào có thể thay đổi màu sắc ?

Đáp : Thừa luồng điện tự nhiên của Trời và Đất cộng với sự quang chiếu ánh sáng mặt Trời có thể thay đổi màu sắc

Kệ :

*Phù sanh chuyển hoá phân ra màu
Qui định một nơi pháp nhiệm màu
Linh điện phân minh đường xích đạo
Hồi sinh tốt đẹp rõ chiều sâu*

6) Ayers Rock, 29/04/98 2 : 10 AM

Hỏi : Sự thanh tịnh bất di bất dịch có hữu ích gì không ?

Đáp : Sự thanh tịnh bất di bất dịch rất hữu ích cho người tu chân tức là Phật tâm tương lai sẽ có kết quả tốt, không khác gì cục đá nghìn năm không thay đổi, chôn sâu giữa lòng đất cũng thu hút được điện năng của mặt Trời và mặt trăng, khôu dậy màu sắc lộng lẫy khiến cho mọi người ưa thích khi nhìn tận mắt

Kệ :

*Điện năng quang chiếu đá thân an
Màu sắc giao duyên người đến đó
Học hỏi không ngừng điện chiếu ban
Người người cảm mến tự thăm dò*

7) Cairns, 30/04/98 4 : 00 AM

Hỏi : Làm sao mới biết được sự vô cùng của Trời Đất ?

Đáp : Thừa muốn biết được sự vô cùng của Trời Đất thì phải đạt tới sự thanh tịnh tối đa thì mới thấu triệt được

Kệ :

*Thanh tịnh sáng ngời tâm tự đạt
Giải mê phá chấp tự mình hành
Duyên Trời duyên Phật trong tâm thức
Từ bi lớn rộng tự nhiên thành*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Đời Đạo

*Tiếng Đòi tâm Đạo khác nhau
Thực hành trao đổi thấp cao dung hòa
Tình thâm khai triển mặn mà
Thử tha trên hết chan hòa tình thương
Qui nguyên thanh tịnh tự lòng
Đường đi sẵn có nhin nhường tiến thẳng
Chẳng còn lý luận khó khăn
Giúp người thanh nhẹ ở ăn điều hòa
Tu hành vận dụng vượt qua
Đường mòn sẵn có tình Ta tình Người
Vui lành khai triển tâm tươi
Giúp người tại thế gấp mười thuốc thang
Đệ huynh vui đẹp luận bàn
Thực hành ba pháp vượt sang khổ nạn
Từ bi khai mở cảm an
Đàng nào cũng tiến mọi đàng cũng thông
Quyết tâm khai triển một lòng
Muôn người như một chẳng còn chấp mê.*

Bé Tám

Hong Kong, 17-05-1989

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

TV Vĩ Kiên - Khóa Đặc Biệt B: “Hòa” 25/5/86

Hôm nay khóa đặc biệt cho tất cả các bạn đạo bốn phương, nhân dịp những ngày nghỉ có thì giờ về đây, học đạo. Từ hồi nào giờ đã nghe qua băng, nghe tiếng đồn, rồi không biết đạo là cái gì. Ngày hôm nay chúng ta bước vào đây để học cái gì? Học cái gì ngoài đời chúng ta học, mà phải dọn những cái gì sẵn có trong ta để tiến tới phần thâm cao siêu đạo pháp ở Bên Trên: là điển. Các bạn đã có điển, di chuyển thể xác này, từ tỉnh này tới tỉnh nọ, từ đường này tới đường kia, để đến đây, gom trụ phần thanh quang là trong cái thức sáng suốt của các bạn.

Cho nên nhân dịp hôm nay là khóa đặc biệt cuối cùng của thiền viện Vĩ Kiên, và tôi có dịp phát triển tâm đạo, và truyền bá cho các bạn hiểu rõ rằng: chính bạn là người quan trọng có thể hợp tác với tất cả Càn Khôn Vũ Trụ. Không nên chèn ép mình và khai mở những gì sẵn có của chính mình để tiến hóa tới vô cùng, hòa với Bề Trên. Cho nên khóa này tôi đặt là “Hòa”. Chữ “Hòa” chúng ta đã học từ lúc chào đời tới bây giờ, nhưng mà chưa hiểu rõ ý nghĩa của chữ “Hòa

Hòa với một người ư? Không! Chúng ta có một thể xác cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, chúng ta phải hòa với các giới, chúng ta phải hướng thượng với căn bản siêu nhiên của chúng ta. Nhiên hậu chúng ta mới quán thông ba giới Thượng Trung Hạ của cơ thể này, nó mới tiến tới chữ hòa với Bề Trên, là tâm điển ngay trung tim bộ đầu của các bạn, đó là chơn tâm của các bạn. Còn cái tim bằng xương bằng thịt này không phải của bạn, nó là trường thi. Còn các bạn tu, cây phúc điền trong nội tâm. Cho nên trung tim bộ đầu các bạn có luồng điện rút lên đó là chơn tâm của các bạn. Mà tâm đó là tâm gì? Tâm đó là tâm học từ bi và thực hiện từ bi. tức là “Hòa”. Hòa là sức mạnh, hòa không còn lệ thuộc, hòa không còn eo hẹp. Hòa là hoàn toàn cởi mở, ngay trong gia đình chúng ta, ngay trong tiểu thiên địa chúng ta, ba giới cũng phải quy nhất, và tiến hòa để hợp tác với cả Càn Khôn Vũ Trụ.

Ngày hôm nay, các bạn được hít thở qua nguyên ý truyền giáo thanh cao của Đấng Cha Trời, là thanh khí điện trợ giúp cho các bạn hít vô và thở ra không ngừng nghỉ, để sống trong lẽ sống đương nhiên, phải có sự sống đời đời bất diệt không ai cắt đứt được. Chỉ cái xác phàm này là khám tạm mà thôi. Khám tạm này một ngày nào phải đóng cửa, rồi chủ nhân ông phải ra đi. Ngày hôm nay các bạn đã nghe qua, học qua, biết rằng, các bạn có cái phần hồn, phần hồn là chủ của thể xác. Các bạn phải có trách nhiệm ngự trị nơi đó và xây dựng cho nó tiến hóa, không nên chận sự tắc nghẽn và làm cho nó càng ngày càng bê trễ, mê tín, đồ kị, tị hiềm, không khai thông trí tuệ sẵn có của chính mình. Không bao giờ sử dụng quyền năng sẵn có của chính mình, đâm ra sợ sệt, chúng ta nắm được khí giới tinh thương và đạo đức, tha thứ và thương yêu, thì bất cứ nơi nào chúng ta cũng thường độ được chúng sanh.

Cho nên hôm nay, khóa hôm nay là chỉ chuỗi ngày ngắn ngủi hai ngày thôi, nhưng mà các bạn phải thật sự học chữ “Hòa”, nhìn lại chân lý, nhìn rõ chân lý đã hòa với các bạn. Các bạn chưa hòa với chân lý, các bạn còn than khổ, còn trách Trời, oán Phật, khinh Chúa! Đó là cái chuyện sai quấy, chúng ta không nên làm điều đó. Chúng ta sẽ mở ra, hòa chừng nào chúng ta sẽ học nhiều chừng nấy, và chúng ta sẽ tiến không ngừng nghỉ. Đừng nói rằng tôi tu đạo, rồi tôi thuyết bậy, dẫn người ta đi xuống thay vì đi lên. Sự sáng suốt sẵn có của chúng ta, chúng ta phải thường độ chúng sanh, dẫn tiến họ, không nên chèn ép họ. Nếu một đạo nào chèn ép một đạo khác là cái đó là tà giáo và không có phát triển được, tự hủy lấy họ, đem cái sự trần trọc đê tâm thức của họ, cho nên chúng ta học mở chứ không có học chèn ép.

Cho nên chúng ta hành đạo chứ không giành đạo, bởi vậy cho nên chúng ta phải thực hiện chữ hòa trong tâm điển, không phải hòa bằng đôi môi cái miệng. Hòa bằng tâm điển, hòa bằng thật sự. Cho nên phải hành đạo không giành đạo, không tạo mê chấp, không thị phi,

không khinh thường một ai, chính ta ngu tối, và phải khai thác những phần ngu tối sẵn có của chính chúng ta, để chúng ta mới hòa Bên Trên. Chúng ta đã thấy những gương lành thể hiện tại thế gian, Giesu Christ, Thích Ca kêu gọi mọi người phải hướng về Đấng Cha Lành, để chung sống cái hạnh phúc hòa bình đời đời bất diệt, để tạo một niềm bình an cho thế gian, nếu người nào biết hướng thượng. Còn mang danh tu, thiếu tu, đem ra tranh chấp, diễn tả lý tu sai lạc, đó là tự hại mình, tự giam hãm mình trong cái khung cảnh không có lối thoát. Ngày hôm nay chúng ta cũng đã từ đó mà ra, cho nên chúng ta phải thực hiện chữ “Hòa”.

Ngày nay học hòa, tôi viết bài thơ chữ Hòa, đọc các bạn nghe rồi tôi sẽ dịch sau:

*Điển thanh phân giải tiến thân hòa
Càng luyện càng tu lý thiết tha
Qui thức điển hôn khai tri giác
Giúp đời, minh đạo hợp hòa ca.*

*Hòa ca đời đạo pháp phân hòa
Vũ Trụ Càn Khôn chuyển thức qua
Nói rộng đường tu hành chuyển thức.
Phân minh đời đạo rõ chữ Hòa.*

*Chữ Hòa ban rải khắp gần xa
Tự nguyện phát tâm công hiến ta
Dâng Phật dâng Trời tâm sống động
Không ngừng thanh lọc chẳng còn xa.*

*Còn xa khai mở luận phân bàn
Trí độ khai trình thức sáng ban
Nguyện niệm Nam Mô trần tâm dứt
Hít thở khai thông tự vệt màn.*

*Vệt màn ô trược chẳng cần than
Thực hiện lòng thành triết được ban
Sáng suốt minh tâm từ giao động
Học thanh giải trược chẳng bàng hoàng.*

*Bàng hoàng vì bởi chẳng hành sang
Nguồn cội trên đường lý chuyển quang
Tâm nhãn trí hòa xa vọng động
Thực hành chơn pháp tự cầu an.*

*Cầu an rõ lẽ tự vui bàn
Trí độ thực hành cảm sáng ban*

*Giải trước lưu thanh hòa tam giới
Cầu xin muôn loại tự khai màn.*

*Khai màn học hỏi lý Cha ban
Tự quyết khai minh tự luận bàn
Bến Giác quê xưa tâm tự thức
Khai thông trí tuệ điển khai đàn.*

*Khai đàn mở rộng chiều quang tiến
Chẳng hưởng hành thông ngộ pháp liền
Giá trị vô cùng duyên tận độ
Ngày đêm học hỏi giải tâm phiền.*

*Tâm phiền vì bởi lòng xao xuyên
Quyết định chưa minh nợ tạo duyên
Càng tiến càng tu hành chơn thức
Đồng hành ba cõi tự tâm xuyên.]*

*Tâm xuyên khai mở tâm phiền muộn
Phục vụ tận tâm chẳng tén cuồng
Điển giới khai vòng minh đạo pháp
Trí tâm học đạo trở về luôn.*

*Về luôn Nguồn Cội đang chờ sẵn
Quý mẹ tưởng cha rõ chị Hằng
Ánh sáng tràn đầy đồng chuyển chiếu
Chỉ đường vạch lối vẽ công bằng.*

*Công bằng ân độ tâm thường giác
Xét cảnh ân ban thành thánh đạo
Phân giải đủ điều thuyết thấp cao
Nhân sinh tự thức tự khai màn.*

*Khai màn nguyên điển bình thanh giới
Phát nguyện từ đây độ giúp đời
Vốn luyến Cha Trời nay tự thức
Vô cùng sống động chẳng còn rơi.*

*Còn rơi vì bởi kinh thường đạo
Thế cảnh trường thi tự bước vào
Giải thoát do mình hành đúng pháp
Ra vô hít thở rõ chiều cao. (còn tiếp)*

Đétai suy gẫm

Muốn gặp Phật thì phải gặp ma trước?

Bạn đạo: Thưa Thầy, Thầy có giảng, “Muốn gặp Phật thì phải gặp ma trước”; như vậy, làm sao để gặp ma? Có phải tu thanh nhẹ mới thấy được tần số của ma, hay không?

Đức Thầy: Chính mình là con ma! Thứ nhứt là con ma lười biếng! Mỗi ngày trực diện với chính mình, mà sợ ma cái gì nữa! Mình là ma lười biếng, con ma tham, sân, si; con ma lười biếng! Trực diện với nó, thì nó phải tiêu!

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, khi một người gặp ma là do tu sửa “Ma tâm quỷ tánh”; hay là xương đầu sau ót mở nên mới thấy ma?

Đức Thầy: Cái phần đó là phần của ông lên, bà xuống; nó sẽ thấy những cái hình ảnh đó thôi, và họ tin! Họ cũng thấy Phật vậy, nhưng mà Phật không phải thiệt đâu! Phật không có dừng mảnh đâu; thấy Phật lớn lắm là không phải thiệt!

Ba Năm Thành Lập TĐ Thiên Thức - (01-09-1994)

LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2024

	Địa điểm	Thời gian
Lễ Liễn Đạo Đức Thầy (Âm lịch 5 tháng 8)	Thiền viện Nhẫn Hòa	7/9/2024-8/9/2024
Khóa sống chung 2 Chung Thiền, tịnh khẩu và niệm Phật	Thiền viện Vĩ Kiên	16/9/2024-22/9/2024
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 40 “Tâm Thành Tự Thức”	Bali, Indonesia	22/09/2024 – 27/9/2024
Giỗ Đức Thầy	Thiền viện Vĩ Kiên	22/9/2024
Khóa Học “Chung Vui Hành Triển”	Atlanta, Georgia USA	11/11/2024-13/11/2024

THƯ TỪ LAI VẮNG

ngày 20.8.96

Thầy Hương,

Con nhớ chị Farida sẵn dịp đi gặp thầy và khi vào
Thầy rời rình trình đến Thầy mấy cái catalogues
đồng hồ Rolex, Con kính xin thầy chấm một kiểu
mà thầy ưng ý.

Thưa Thầy, khi Thầy từ chối thì con sẽ chịu từ thân
thời. Đồ chơi là vật tượng trưng cho tâm lòng
Thành của con.

Tại vì con còn chịu kiến, chịu nên hết rồi thì cái gì cũng
là của Thầy của Trời của Đất hết, có cái gì của
con đâu? Từ sự hiểu biết nhỏ đến lớn về đạo hạnh
cũng là do nơi Thầy dạy dỗ cả, thực chất của con
cả ngang tàng kiêu ngạo bình vô phước phách. Con hết
phước phách là cũng do nơi Thầy dạy dỗ.

Đâu phải ý mua được cái đồng hồ vàng Rolex, mười
mấy ngàn là thuộc về của con tặng cho Thầy đâu?
Đâu phải là khi con tặng cho Thầy đồng hồ đó mới
thuộc về của Thầy đâu? Con hiểu được tất cả là
của Thầy! Cái gốc tốt đến từ Thầy mà thôi, căn bản
của con đâu có tốt như vậy!

Thầy ơi! Thầy nói con với chuyện có duyên trong bài Kéo dờ
(con cũng còn ngủi ngủi việc này!) vậy Thầy đồng ý chọn
một kiểu thiết đẹp cho nhẹ và xứng với cùm tay của
Thầy nha, hơn nữa hèm Rolex nó có phước lớn nên mới
được Thầy chọn hàng của nó.

(4)

Trong tin thầy làm và con học Thầy thiết nhưn.

Y t

Atlantic city ngày 4/9/96

Y M con,

Thầy vui nhận được thư con như thâm tình của con đang kề bên Thầy tràn đầy triu mến và thương yêu, còn hơn vật chất mà con định dâng cho Thầy, mà con quý và định giá như tinh thần quý yêu đã nung nấu trong con. Như con đã rõ sự cần thiết dâng Thầy là sự tu tiến và tự hiểu của các con, đó là quà thật, sẽ không bị mất. Thầy có xem qua các kiểu rất công phu kết hợp với khối óc của người đời đã hình thành. Con thương tưởng muốn tặng Thầy một vật vô giá, nhưng lúc nào cũng là giới hạn. Đọc thư như đã nhận quà rồi. Cảm ơn sự lưu ý và thành tâm của chính con. Chúc con vui tiến mãi mãi.

(47)

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng,

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 29, 21-07-2024

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Khuyết Tiến Đồng Hành

https://youtu.be/8r0ON1cPWhM?si=sDkewgCM9YxEli_n

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Playlist Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào - 2023

<https://youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8HnwLmXum944e9nPFyCnF0lOW&si=AoD7pA5IysmV4pqi>

Xin giới thiệu tới Quý Vị YouTube mới của Quý Cứu Khổ Ban Vui (CKBV) với rất nhiều video ngắn như là tường trình tới Quý Vị Ân Nhân như sau: Xây nhà tình thương, Tặng xe lăn, Tặng giếng nước ngọt, Giúp người nghèo không tiền trị bệnh, Tặng học bổng, v.v..

Nhân đây cũng xin Quý Vị Subscribe và khi coi cho một Like để có thể truyền tải tới nhiều người được coi. Xin cảm ơn Ban CKBV

<https://www.youtube.com/@tphan7282/playlists>

07-2024 nhiều người tàn tật xin xe lăn

<https://youtu.be/JtNQg84-9q4?si=XZHdVJahoXo2ur1d>

Tặng 40 chiếc xe lăn cho người tàn tật

https://youtu.be/uSZudm_iPI4?si=h_ZjbIMP0q5Kj0NE

Xây nhà Tình Thương 2024

<https://youtube.com/playlist?list=PLnXddf3Hfv4GRmV6zO340RcBUhFcM-Tzq&si=yisUECstTy76ARMz>

MỤC BẾ TÁM bàn bạc cùng các bạn khắp Năm Châu - Cuốn 24 Câu 719 tới 749 - Tháng 5 năm 1992
Chúng tôi có để Timestamp để Quý Vị có thể tìm lại những câu nhập tâm mà muốn coi lại nhiều lần.
Xin nhân vô chữ ...more sẽ ra.

<https://youtu.be/Wq4sypbEOBI?si=Z48lnkV1gA-v4xpA>

Tuần Báo Phát Triển Điển Năng số 1515 ngày 21-07-2024

<https://youtu.be/IMvg4C-PsII?si=vF3YE4BJS8EEV3gW>

Đọc Thơ Đức Thầy cuốn 15 - Mừng Đại Hội Vô Vi 1983 - Thương Cha - Tham Tiên - Một bước ra đi một dặm dài

https://youtu.be/P908HEw7Plk?si=Lqe0y_CNr4ykMQmt

Vấn Đạo Thiên Viện Vĩ Kiên khóa 2 ngày 15-8-1994

<https://youtu.be/1--LYQ52Fpk?si=LdelnzypmON3Vut>

Ban video kính mời
